



Xác Minh Thu Nhập

Việc xác minh thu nhập chính xác là rất quan trọng để xác định đủ điều kiện và tính toán mức trợ cấp. Dưới đây là những điều bạn cần biết về phần xác minh thu nhập trong đơn xin gia hạn của bạn.

Báo Cáo Thu Nhập

Người nộp đơn sẽ cần báo cáo tổng thu nhập của tối đa hai thành viên trưởng thành trong hộ gia đình, có thể là cha mẹ, vợ/chồng của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ mà muốn nhận trợ cấp.

Để đảm bảo quá trình gia hạn diễn ra suôn sẻ, hãy chắc chắn rằng tất cả các tài liệu bạn dự định nộp đáp ứng các yêu cầu sau:

- Thông Tin Đầy Đủ: Tất cả các tài liệu phải đầy đủ và bao gồm tên của người nộp đơn hoặc người trưởng thành thứ hai trong hộ gia đình.
- Ngày Tháng: Tài liệu phải rõ ràng về ngày tháng mà chúng liên quan đến.

Các yêu cầu này giúp chúng tôi xác minh thu nhập của bạn chính xác và xử lý đơn gia hạn của bạn hiệu quả.

Tài Liệu Cần Thiết

Người nộp đơn sẽ phải xác định các nguồn thu nhập trong hộ gia đình và tải lên tài liệu cần thiết cho từng nguồn thu nhập. Tất cả các nguồn thu nhập cần được chỉ định và tài liệu hóa.

Nguồn Thu Nhập	Tài Liệu Cần Thiết
Thu nhập từ việc làm - W-2 / 1099	<ul style="list-style-type: none"> • Bảng lương của hai tháng gần nhất từ tất cả các công việc • Hoặc, bảng lương cho hai tháng gần nhất nếu người nộp đơn là tài xế hoặc người giao hàng cho công ty ứng dụng. • Hoặc, thư từ nhà tuyển dụng từ công việc mới trong vòng 60 ngày của đơn. Thư này nên bao gồm ngày bắt đầu, số giờ làm việc và mức lương.
Thu nhập từ kinh doanh tự do, lãi vốn, thu nhập cổ tức (từ cổ phiếu), lãi suất, thu nhập bản quyền	<ul style="list-style-type: none"> • Người nộp đơn cần hoàn thành bản tuyên bố thu nhập từ kinh doanh tự do, có thể bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> • Mẫu thuế 1040 • Biểu mẫu 1 • Mẫu 1065 • Biểu mẫu K-1 • Biểu mẫu C (hoặc EZ) • Mẫu 1120 (hoặc S) • Báo cáo lợi nhuận và thua lỗ trong 3 tháng gần nhất • Bảng lương từ thu nhập kiếm được trong 3 tháng gần nhất
Bảo hiểm tàn tật - SSI/SSDI	<ul style="list-style-type: none"> • Thư thường hiện tại
Hỗ trợ tài chính cho sinh viên	<ul style="list-style-type: none"> • Thư cấp học bổng • Làm việc học tập - Thư thường hoặc thư giám sát bao gồm số giờ/lương
TANF hoặc các phúc lợi tiền mặt khác (như bảo hiểm thất nghiệp)	<ul style="list-style-type: none"> • Thư thường hiện tại
Thu nhập từ cho thuê	<ul style="list-style-type: none"> • Tài liệu thuế Schedule E từ năm thuế gần nhất
Trợ cấp trẻ em (nhận được)	<ul style="list-style-type: none"> • Biên nhận số tiền nhận được
Công việc trả tiền mặt	<ul style="list-style-type: none"> • Tuyên bố trong Đơn Gia Hạn
Thu nhập khác	<ul style="list-style-type: none"> • Tuyên bố trong Đơn Gia Hạn

Hãy chắc chắn thu thập tài liệu của bạn và chuẩn bị để nộp qua cổng thông tin của bạn để đảm bảo quá trình gia hạn suôn sẻ cho Trợ Cấp Chăm Sóc Trẻ Best Starts for Kids!



Cần Giúp Đỡ?

Các gia đình được khuyến khích liên hệ với Đội Ngũ Hỗ Trợ và Tiếp Cận Gia Đình (FAS) để được hỗ trợ trong suốt quá trình gia hạn.

- support@bskchildcare.org
- (206) 208 - 6865

